

BÀI PHÁT BIỂU CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG BUỔI LỄ KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2025

*Kính thưa đ/c.....
Kính thưa các bậc “Phu quân, phu nhân” của các anh, chị em CB,GV,NV;
Thưa toàn thể các đồng chí!*

Trong những ngày này, cùng với phụ nữ thế giới, phụ nữ Việt Nam ở khắp mọi miền của đất nước, đều đang sôi nổi hưởng ứng các hoạt động và các phong trào thi đua hướng tới kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Trong không khí vui mừng của ngày hội, thay mặt Ban Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu khách, các phu quân, phu nhân, cùng toàn thể các đồng chí CB,GV,NV đặc biệt là các đ/c là nữ CB,GV,NV của nhà trường lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các chị em!

Trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ luôn giữ vị trí quan trọng và có những cống hiến to lớn, góp phần xây dựng nên truyền thống vẻ vang của dân tộc, đồng thời cũng tạo nên truyền thống của chính mình. Với tám chữ vàng “*Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang*” là sự đúc kết sâu sắc về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Truyền thống đó luôn được gắn liền với truyền thống của dân tộc Việt Nam ta.

Trong thời kỳ đổi mới, phụ nữ Việt Nam lại tỏ rõ năng lực, phẩm chất của mình, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, học tập và đã đạt được những thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Đặc biệt là ở mỗi gia đình, phụ nữ luôn giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và giữ gìn nếp sống văn hóa truyền thống của gia đình.

Để phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ “*Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang*”, chị em phụ nữ của trường MN Tam Hưng A đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trên cương vị công tác của mình, các chị em đã luôn cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, gương mẫu trong công việc, chủ động sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ tại gia đình, với trách nhiệm lớn lao là một người con, người vợ, người mẹ trong gia đình, xứng đáng với vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam “*Giỏi việc nước, đảm việc nhà*”.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các chị em!

Hòa trong không khí rộn ràng, hân hoan cùng cả nước hướng tới kỷ niệm “*Ngày Quốc tế phụ nữ*”, những ngày qua, trường MN Tam Hưng A đã có nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi của toàn thể CB,GV,NV để cùng nhau hướng đến và chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mừng 8/3 hôm nay.

Trong những năm qua, chị em phụ nữ trường MN Tam Hưng A đã luôn khẳng định được vai trò quan trọng của mình và có những đóng góp vô cùng to lớn trong công tác CS,ND và GD trẻ MN, đã giúp cho sự phát triển vững mạnh, toàn diện của nhà trường, nhằm đưa chất lượng của nhà trường ngày một phát triển và đi lên. Đồng thời còn gìn giữ, phát huy những phẩm chất đạo đức trong sáng của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục nói chung và của trường MN Tam Hưng A nói riêng. Tất cả chị em của trường luôn sống giản dị, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong công việc, hàng năm nhà trường đều có nhiều chị

em đạt được các thành tích cao trong công tác và đạt các danh hiệu thi đua "*Giỏi việc trường, đảm việc nhà*". Hàng ngày tất cả các chị em trong trường vẫn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng vượt khó khăn, để chăm lo xây dựng nhà trường và tham gia tích cực các phong trào thi đua "*Nuôi tốt, dạy tốt và học tốt*", cần mẫn, chịu khó đầu tư nghiên cứu trong giảng dạy. Sự bền bỉ dẻo dai hết lòng vì gia đình, vì xã hội của chị em, cùng với những đóng góp lớn lao của chị em cho sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và phong trào "*Nuôi tốt - dạy tốt*" của trường MN Tam Hưng A nói riêng. Các đ/c mãi luôn là những đóa hoa tươi thắm, tỏa ngát hương thơm, tô thắm cuộc sống và mang lại hạnh phúc thanh bình cho mọi người. Hi vọng rằng, chị em chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tự tin, vượt lên chính mình, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo trong công tác. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề "*Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, hạnh phúc*" và phong trào thi đua "*Nhà giáo Tam Hưng A chuyên đáng, mẫu mực và sáng tạo*" để thực hiện trong năm học 2024 - 2025 này, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường trong thời gian tới.

Thay mặt cho Chi bộ và BGH nhà trường, tôi xin ghi nhận những thành tích của tất cả các chị em trong nhà trường đã luôn cố gắng để vượt lên chính mình, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo trong công tác, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Và tôi cũng mong muốn rằng, chị em chúng ta hãy tiếp tục cố gắng phát huy sức lực và tâm huyết của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Là tổ ấm, là chỗ dựa vững chắc trong mỗi gia đình và toàn xã hội.

Nhân dịp này, thay mặt cho tất cả các chị em phụ nữ của nhà trường, chúng tôi xin bày tỏ sự cảm ơn trân thành nhất, đến các quý vị đại biểu, các phu quân, phu nhân của nhà trường có mặt trong ngày hôm nay, đã dành cho chị em chúng tôi sự quan tâm đặc biệt, có một buổi tối đây vui vẻ, tình cảm và vô cùng ý nghĩa. Và tôi cũng mong rằng, sự quan tâm đặc biệt này của các quý vị đại biểu, các phu quân, phu nhân trong trường, sẽ được duy trì đều đặn hàng năm, nhằm tiếp thêm nghị lực, giúp cho chị em chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, vươn lên trong công tác, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình, là tổ ấm, là chỗ dựa vững chắc trong mỗi gia đình và xã hội.

Đây cũng là dịp để chị em phụ nữ của trường MN Tam Hưng A chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ, được đón nhận sự quan tâm đặc biệt, những món quà, những lời chúc tốt đẹp nhất từ các quý vị đại biểu, các phu quân, phu nhân của nhà trường đã hội tụ về đây, để cùng nhau chia sẻ, động viên tinh thần, giúp cho chị em phụ nữ của trường MN Tam Hưng A có thêm động lực, để tiếp tục rèn luyện, học tập, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời XD, gìn giữ gia đình luôn vui vẻ, ấm no, hạnh phúc xứng đáng với truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ "*Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang*",

Cuối cùng không biết nói gì hơn, thay mặt cho chị em trong nhà trường, một lần nữa chúng tôi xin trân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các bậc phu quân, phu nhân của nhà trường, cùng toàn thể các chị em trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa ngày hôm nay, luôn vui vẻ, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc cho buổi kỷ niệm ngày 8/3 của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!